



โทร.053-908666 Fax 053-908665

ฉบับที่151/62 วันที่ 9 เมษายน 2562

สสท.6 ประกวดวิชาดีเด่นระดับเขตที่เชียงใหม่



สสท.6 ประกวดวิชาดีเด่นระดับเขตที่เชียงใหม่ - เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนเรศ ฝิปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการประกวดวิชาเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2562 มอบหมายให้นายสมควร ชายะกุล ผอ.กลุ่มพัฒนานุเคราะห์ นำทีมคณะกรรมการ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานวิชาเกษตรกรปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกียง ณ หมู่ที่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปลัดอำเภอแม่แจ่ม ผู้แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ อปท. ผู้นำชุมชนมาให้กำลังใจและให้ข้อมูลสนับสนุนในการดำเนินงานของวิชาเกษตรกรปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกียง สำหรับวิชาเกษตรกรแห่งนี้ เกิดขึ้นต่อยอดจากหมู่บ้านแม่ปาน-สันเกียง เป็นชุมชนต้นแบบโครงการเกษตรธรรมชาติปลอดภัยอำเภอแม่แจ่ม และต่อยอดมาจากโครงการแม่แจ่มโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การขาดแคลนน้ำใช้ในพื้นที่สูง รวมทั้งแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ และรับผิดชอบร่วมกัน จึงได้ทำการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็นวิชาเกษตรกร มีสมาชิก จำนวน 145 ราย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชผสมผสาน และมีกลุ่มกิจกรรมย่อยเกิดขึ้น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มไม้ผล กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มปลูกผัก กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มน้ำพริก และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแหล่งเงินทุนจากธนาคารออมสิน เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันทำให้วิชาเกษตรกรแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ในอำเภอแม่แจ่มอีกแห่งหนึ่ง และพัฒนากิจกรรมของกลุ่มไปสู่ระบบแปลงใหญ่ ทำงานเชื่อมโยงกับ ศพก.และ ศจช. และฐานเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน มีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมบูรณาการในการส่งเสริมและสนับสนุน จนกลุ่มสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง พัฒนาเป็นชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน